



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๐๒ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๔ ตำแหน่ง และ ตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๙๘ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๔ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พ. ชัยยุพิน

(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑	นายเตาเพชร สีเดะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๘๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองจิก สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	๕๘๒๕	๑. ผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ (รอบที่ ๑) ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๒. การส่งเสริมและป้องกันกำจัดศัตรูนาข้าวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ผลการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือกต่อไป
๒	นางสาวนิตยา ช่างรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๘๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	๕๘๘๔	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านสวัสดิการ หมู่ ๘ บ้านโคกพันต้น ๒. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ส.ก. / คนใหม่
๓	นางสาวสุชีรา บัวมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๖๙) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๙๑๖๙	๑. การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๕ ๒. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดสตูล	
๔	นายอาหมาด มณีหล้าสี๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	๙๑๕๕	๑. พัฒนากลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๒. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	

พ. ๑๗/๙/๕๖